

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าวหุ้น	61318319
Date :	- 2 ต.ค. 2561 Page : 1, 27	No :

ลมแรงพัด E.A. ไปยาว โซ่วงบ Q3-Q4 โตสนั่น

● *การันตีปีนี้ 'รายได้-กำไร' จ่อทำนิวไฮ*

EA ส่งซิกผลงานไตรมาส 3 เด็ง! รับกระแสลมแรง หนุน
 วินด์ฟาร์มผลิตไฟฟ้าเต็มกำลัง พร้อมการันตีงบไตรมาส 4
 โตไม่หยุด หลังหมดฤดูฝน เข้าสู่ฤดูหนาว ดันกำลังการผลิต
 ไฟฟ้าพุ่ง การันตีปีนี้รายได้และกำไรสุทธิจ่อทำนิวไฮ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
 พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า แนว
 โนม์ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2561 บริษัทคาดว่าจะ
 เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2561 และจากช่วง
 เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของ

อ่านต่อ
หน้า 27

สมรรถ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ที่มี
กระแสลมแรงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการงวด
ไตรมาส 4/2561 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
เนื่องเช่นกัน เนื่องจากเป็นช่วงหมดฤดูฝน
ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(โซลาร์ฟาร์ม) สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่าง
เต็มที่ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผล
ให้มีกระแสลมแรงจึงถือเป็นปัจจัยบวกต่อ
วินด์ฟาร์ม ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดี
ต่อเนื่อง ดังนั้นแนวโน้มผลประกอบการ
ของบริษัทในงวดครึ่งหลังปี 2561 คาดว่า
จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก

ด้านความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานลม
“โครงการนุฆาน” จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลัง
การผลิต 260 เมกะวัตต์ (MW) คาดว่า
จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ได้ตามแผนในไตรมาส 4/2561 โดยจะส่ง
ผลให้ทางบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้ง
จากโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มเพิ่มขึ้นเป็น
664 เมกะวัตต์ ผลักดันให้รายได้และกำไร
สุทธิในปี 2561-2562 จะสร้างสถิติสูงสุด
ใหม่ (นิวไฮ) ต่อเนื่อง ตามกำลังการผลิต
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นจึงประเมินว่าปี 2561 ทั้งรายได้
และกำไรสุทธิจะทะลุสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ)
จากปี 2560 ที่มีรายได้ 11,734.36 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 3,817.45 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการรับรู้

รายได้โครงการพลังงานลมทดกังหัน ขนาด
กำลังการผลิต 126 เมกะวัตต์ได้เต็มปี

“งวดไตรมาส 3 เข้าสู่ฤดูฝน เป็น
ผลบวกของวินด์ฟาร์ม ทำให้กระแสลมแรง
แต่จะเป็นช่วงดริบของโซลาร์ฟาร์ม เพราะ
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง ซึ่งต้องรอ
ดูว่าวินด์ฟาร์มจะสามารถชดเชยได้มากน้อย
แค่ไหน แต่เชื่อว่าผลประกอบการไตรมาส
3 จะเติบโตต่อเนื่อง และโตต่อเนื่องไปยัง
ไตรมาส 4 เพราะหมดฤดูฝน ทำให้โซลาร์-
ฟาร์มผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่ ส่วนลมยังดีต่อ
เนื่อง เพราะเข้าสู่ฤดูหนาว จึงมั่นใจกำไรสุทธิ
ปีนี้ทำนิวไฮแน่นอน” นายอมร กล่าว

ส่วนกรณีที่ทางประเทศเวียดนามเตรียม
ที่จะมีการเปิดประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์ม
เฟส 2 และพลังงานลมนั้น ทางบริษัทมี
ความสนใจลงทุนในประเทศดังกล่าว โดย
ได้มีการศึกษาตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจุบันมีการเจรจา 3-4 โครงการ ทั้งโซลาร์-
ฟาร์ม และพลังงานลม แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอน
ของการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึง
ผลตอบแทนและเม็ดเงินลงทุน เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ยังมีความสนใจเข้าไปลงทุน
ในประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย และสปป.
ลาว แต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนศึกษาให้รอบคอบ
เช่นกัน ทั้งในแง่ของผลตอบแทน ปัจจัย
ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุน
ของแต่ละประเทศ ดังนั้นหากมีความชัดเจน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ■